

ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๑๗.๒ (COVID-19)/ว ๒๖๖๕



ศูนย์บริหารฯ COVID-19 จังหวัดระยอง

ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ
COVID-19 จังหวัดระยอง
ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง เน้นย้ำการปฏิบัติเพื่อให้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด
และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ศูนย์โควิดฯ มท. จำนวน ๑ ฉบับ
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๔๒๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (สคบ.มท) แจ้งเน้นย้ำให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์และชี้แจง
เพื่อทำความเข้าใจให้ประชาชนร่วมกันลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้

๑) ผู้ตรวจพบว่า ติดเชื้อ หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาด อาทิ การกักตัว การไม่พบปะหรือรวมกลุ่มกับบุคคลอื่น
และงดเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

๒) ประชาชนทุกคนต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention และตระหนักเสมอว่า
แม้จะได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แต่อย่างไรก็ตาม
การได้รับวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วยจากการติดเชื้อได้

ในการนี้ ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดระยอง ขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑) ทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง แจ้งเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด

๒) อำเภอทุกอำเภอ แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ทำการประชาสัมพันธ์
ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ผ่านกลไกการสื่อสารต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว
ตลอดจนผ่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์
จังหวัดระยอง www.rayong.go.th หัวข้อสถานการณ์ ประกาศ/คำสั่งไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด
ระยอง “หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ นาคนิยม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

รองประธานกรรมการศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จังหวัดระยอง